



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

เกาหลียกระดับ ปราบ 'โควิด-19'

ระบาคทหนักแทน เงินกายพุ่ง 2,500

เกาหลีได้ประกาศยกระดับการเตือนภัย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 เป็นระดับสูงสุด หลัง ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

เกาหลียกระดับ ☆ ต่อจากหน้า 1

จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งพรวดจาก 400 กว่า เป็น 600 คน จำนวนนี้เกือบครึ่งอยู่ในเมืองแทกู และเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ภายในจีน ซึ่งส่งผลให้อิสราเอลถึงกับจำกัดการเดินทาง ห้ามคนจากแดนกิมจิเข้าประเทศ ส่งกลับเที่ยวบินจากโคเรียนแอร์ เกือบยกแล้ว ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ในจีนหายเฉียด 2.5 พันศพ ด้านไทยรักษานักท่องเที่ยวจีนหายป่วยอีก 1 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ขณะที่ รพ.ศร.สังครุ-นร.ที่เดินทางไป 6 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงให้หยุดอยู่บ้านดูอาการ 14 วัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต้นตอจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน แต่ขณะนี้ลุกลามไปทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายมุน แจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ประกาศยกระดับการเตือนภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นระดับสูงสุด หลังพบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มเป็น 4 คน และผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองแทกู ทางภาคใต้ของประเทศ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ ยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรวมจะเพิ่มจาก 488 คน กลายเป็น 602 คน ในจำนวนนี้ 809 คน เกี่ยวข้องกับกลุ่มคริสต์ นิกายชินซอนจี ในเมืองแทกู ซึ่งนายควอน ชึงจิน นายเทศมนตรีเมืองแทกู ได้เรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มชินซอนจี อับแสดงตัวและเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นการด่วน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้ ส่งผลให้รัฐบาลอิสราเอลตัดสินใจ ใช้นโยบายการเข้มงวดทันที โดยเมื่อคืนวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สนามบินเบนกูเรียนในกรุงเทลอาวีฟ มีคำสั่งห้ามผู้โดยสารที่มากับสายการบินโคเรียนแอร์ ของเกาหลีใต้ ลงจากเครื่องบิน ชาวอิสราเอล 12 คน ที่นำตัวไปกับบริเวณ พร้อมมีคำสั่งให้เที่ยวบินดังกล่าวเดินทางกลับเกาหลีใต้ ทำให้กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ออกแถลงแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลอิสราเอลไม่แจ้งมาตรการดังกล่าว ล่วงหน้า นอกจากนี้ รัฐบาลอิสราเอลยังสั่งกักบริเวณนักเรียนและครูเกือบ 200 คน จากโรงเรียน 3 แห่ง ที่ไม่ระบุชื่อและเมืองเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังตรวจพบว่า มีนักเรียนจาก 8 โรงเรียนดังกล่าว ได้พบปะกับสมาชิกกลุ่มศาสนาชินซอนจี จากเกาหลีใต้ ที่เดินสายทัวร์อิสราเอล ระหว่างวันที่ 8-15 ก.พ. ซึ่งมีรายงานว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 18 คน หลังเดินทางกลับถึงเกาหลีใต้

ส่วนที่ญี่ปุ่น นายคัตสึโนบุ คาโตะ รมว.สาธารณสุขญี่ปุ่น แถลงการณ์ขอโทษประชาชนที่เจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้ผู้โดยสารจากเรือสำราญไคมอนด์ ปรินเซสส์ ซึ่งเทียบท่านอกฝั่งเมืองโยโกฮาม่า อย่างน้อย 28 คน ลงจากเรือ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. และเมื่อช่วงวันที่ 19-20 ก.พ. ที่ผ่านมา จึงตรวจพบหญิงวัย 60 ปี จาก

จังหวัดโทจิกิ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว หนึ่งในผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว ติดเชื้อ 1 คน ขณะที่สำนักข่าวเอ็นเอชเคของญี่ปุ่น ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันในญี่ปุ่นเพิ่มเป็น 186 คน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคในสนามบินฮอกไกโด และพนักงานการรถไฟในเมืองนาโกยา และมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน เป็นชาวญี่ปุ่นวัย 80 ปี ผู้โดยสารจากเรือไคมอนด์ ปรินเซสส์

นอกจากนี้ สื่อต่างประเทศรายงานด้วยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิ نارูฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา เมื่อ 23 ก.พ. ซึ่งนับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อปีที่แล้ว แต่งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้ ถูกยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งทรงยกเลิกการเสด็จออกพระสีหบัญชรพระราชวังอิมพีเรียล เพื่อให้พลนิกรหลายหมื่นคนร่วมถวายพระพร โดยพระองค์ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเห็นพระทัยต่อผู้ป่วยโควิด-19 และครอบครัวด้วย

วันเดียวกัน นายเอททิลิโอ ฟอนตานา ผู้ว่าการแคว้นลอมบาร์ดี ทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งมีเมืองมิลาน เป็นเมืองเอก รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ว่า พบผู้ติดเชื้อในแคว้นเพิ่มเป็น 89 คน และหากรวมทั้งประเทศ เท่ากับยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 117 คน และมีรายงานในเวลาดังกล่าวว่า



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

เทศบาลเมืองมิลานมีคำสั่งระงับการเรียนการสอนตามโรงเรียนชั่วคราว ซึ่งนายวอลเตอร์ รีกิอาร์ตี เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ในอิตาลีระบุว่า รัฐบาลอิตาลีตัดสินใจผิดพลาดที่ไม่ใช้มาตรการกักบริเวณผู้ที่เดินทางมาจากจีน และในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้าก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าสถานการณ์ในอิตาลีจะเป็นเช่นไรระหว่างนี้ขอให้ชาวอิตาลีหลีกเลี่ยงพื้นที่สาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟใต้ดิน โรงยิม ผับ และคาเฟ่ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอิตาลีพบการติดเชื้อมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเพิ่มเป็น 8 คน ติดเชื้อ 48 คน

ส่วนสถานการณ์ในจีนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน แถลงเมื่อวันที่ 23 ก.พ.ว่า ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มเป็น 2,442 คน ตรวจพบการติดเชื้อ 76,938 คนเพิ่มจาก 1 วันก่อนหน้า 648 คนแต่ถือว่าเป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันที่ต่ำกว่า 1,000 คนเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานด้วยว่า บรรดาร้านอาหารในกรุงปักกิ่งต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ โดยเครือข่ายภัตตาคารตั้งอย่างบริษัทหยุนไห่เหยา ยอมรับว่ายอดขายลดฮวบเหลือเพียงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติเช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจคาเฟ่เบลลาจีโอ ระบุว่า 10 วันที่ผ่านมา มีรายได้เพียง 30,000 หยวน หรือราว 184,694 บาท หากเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของไวรัสขณะนี้ รายได้ 10 วัน เหลือ 200,000 หยวน หรือประมาณ 897,968 บาท นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยชิงหัวยังเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 1,000 ราย ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 85 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าดูจากเงินทุนในขณะนี้ ธุรกิจจะอยู่รอดได้อีกเพียง 3 เดือน สำหรับสถานการณ์ในไทยที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภม กัญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงว่า จนถึงวันที่ 23 ก.พ. ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และมีผู้ป่วยยืนยันกลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิงจีน อายุ 54 ปี รักษาที่สถาบันบำราศนราดูรทำให้ขณะนี้มียาจำนวนผู้ยาระยะสมเท่าเดิม 35 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 14 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้นกลับบ้านแล้วรวม 21 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 1,855 ราย คัดกรองไปแล้ว 3,046,342 ราย ให้กลับบ้าน และอยู่ระหว่างการติดตามอาการ 1,071 ราย พักในโรงพยาบาล 284 ราย โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นไข้หวัดตามฤดูกาล

ปลัด สธ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีประเด็นที่น่าสนใจในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยขณะนี้ทั่วโลกมีการระบาดของโรคโควิด-19 รวม 14 ประเทศ แต่องค์การอนามัยโลกยังไม่มีการห้ามเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด ประเทศไทยจึงยังไม่มีข้อกำหนดมาตรการจำเพาะในการเดินทางระหว่างประเทศ แต่ได้เพิ่มเกณฑ์การเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางไป

และกลับจากต่างประเทศที่มีการระบาดทุกช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและในการควบคุมโรคต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน หากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือมีการระบาดภายในประเทศ ได้แก่ จีน รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ให้เฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน งดไปเที่ยวชม ชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.

ด้านนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้งหนังสือเรียนไปยังหน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศถึงมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่เดินทางไปต่างประเทศใน 6 กลุ่มประเทศเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ขอให้นักเรียนและครูที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศดังกล่าวหยุดเรียนและหยุดปฏิบัติงาน เฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดังนั้นจึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ศธ. ยึดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันขอให้โรงเรียนทุกแห่งดูแลเรื่องสุขอนามัยภายในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดด้วย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สั่งกักนร.14วัน
กลุ่มเสี่ยง
ไปต่างประเทศ

ผวาภัยไวรัสโควิด-19
เกาหลีตายแล้ว5ราย

ไวรัสสมรณะ “โควิด-19” ทั่วโลกพวาลามไม่
หยุด เกาหลีตายแล้ว 5 ราย ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

<p>ไวรัส</p> <p>คิดเชื่อกว่า 602 คน ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน สั่งยกระดับเตือนภัยสูงสุด “ศธ.” และนักเรียน-บุคลากรโรงเรียนไปต่างประเทศ กลับมาพักบ้านก่อน 14 วันเพื่อดูอาการ “รวม.ศึกษาธิการ” ส่งหนังสือเวียนสถานศึกษาทั่วประเทศ สั่งเข้มครู-นร.ไปกลุ่มประเทศเสี่ยงหยุดเรียนและปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าดูอาการ</p> <p>เมื่อวันที่ 23 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน รายงานสถานการณ์เชื้อไวรัส “โควิด-19” ว่าขณะนี้มียุติไวรัส 2,442 คน คิดเชื้อ 76,936 ราย ในจำนวนนี้วิกฤติ 10,968 คน ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) รายงานว่า มียุติไวรัสเพิ่มเป็น 5 ราย คิดเชื้ออีก 602 คน ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน แห่งเกาหลีได้ประกาศยกระดับเตือนภัยสูงสุด เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในอีก 2-3 วันนี่จะเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับสถานที่ 2 แห่ง</p> <p>1. โบสถ์ของลัทธิชินซอนจิ ซึ่งเป็นลัทธิความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลก ในเมืองแทกู เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ โดยขณะนี้ได้กักบริเวณสมาชิกของโบสถ์ชินซอนจิในเมืองแทกู หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 300 คน สาเหตุมาจากหญิงอายุ 61 ปี ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วล้มป่วยไปร่วมกิจกรรมโบสถ์มาไม่ต่ำกว่า 4 ครั้ง โดยลัทธิชินซอนจิออกแถลงการณ์ระงับกิจกรรมทั่วเกาหลีใต้ และขอภัยอย่างสูงสุดต่อสังคมว่าเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาด โดยยอมรับว่าเป็นความผิดพลาด การสังเกตอาการของหญิงวัย 61 ปี เนื่องจากเธอไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ</p> <p>แห่งที่ 2. รพ.แดนมัม เมืองช็องโด ห่างจากเมืองแทกู ไปทางเหนือเพียง 27 กม. นอกจากนี้ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ยังสั่งสอบสวนกิจกรรมทั้งหมดของลัทธิทั่วประเทศ</p>	<p>□ ต่อจากหน้า 1</p> <p>เพื่อแกะรอยการเดินทางของไวรัสให้ได้มากที่สุด หลังชายอายุ 63 ปี เข้าพักรักษาตัวแล้วเสียชีวิต ด้วยอาการปอดอักเสบ ผลตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และพบคนติดเชื้ออีกกว่า 100 คน ขณะที่ประเทศอิตาลีพบติดเชื้อแล้ว 79 คน เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายวัย 78 ปี ในแคว้นเวเนโต และหญิงอายุ 77 ปี ในแคว้นลอมบาร์เดียตั้งอยู่ใกล้กัน ส่วนประเทศอิสราเอลออกคำสั่งห้ามชาวเกาหลีใต้ เดินทางเข้าประเทศ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล ลงจากเครื่องบินโดยสารของสายการบินโคเรียนแอร์ ของเกาหลีใต้อีกด้วย สำหรับอิหร่านมีรายงานติดเชื้ออย่างน้อย 29 คน เสียชีวิต 6 ราย ส่วนใหญ่พบที่เมืองกอม ทางตอนกลางของประเทศ</p> <p>ด้าน นพ.สุชน กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ไทยมีผู้ติดเชื้อรวม 35 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 คน ขณะนี้มีความห่วงใยของผู้ปกครองและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปต่างประเทศพื้นที่ที่มีการระบาด จึงขอให้มหาวิทยาลัย โรงเรียน ให้นักเรียนและบุคลากร พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อดูอาการ โดยไม่ต้องไป รพ.เพื่อตรวจเชื้อและขอใบรับรองแพทย์ก่อนไปโรงเรียน เนื่องจากการไปตรวจหาเชื้อในช่วงไม่มีอาการ มีโอกาสพบเชื้อมีไม่มาก และการไป รพ.เป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงการรับเชื้อจาก รพ.ด้วย</p> <p>ทางด้าน นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า คนสั่งให้นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. แจงหนังสือเรียนไปยังหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในกลุ่มประเทศเสี่ยงแพร่ระบาด ประกอบด้วย ประเทศจีน, ญี่ปุ่น, ฮองกง, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และสิงคโปร์ ขอให้หยุดเรียนและหยุดปฏิบัติ งานเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน.</p>
--	--

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ไวรัสลามตระวันออกกลาง อิหร่านตาย 8 ปิดพรมแดน-งดเที่ยวบิน

**‘อิรัก-ยูเออี’พบติดเชื้อ
เกาหลีได้ประกาศด่วน
เตือนรับมือขั้นสูงสุด
ตายแล้ว 5-ป่วย 602 คน**

ยอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีน เพิ่มขึ้นอีกร่วม 100 คน ขณะที่สถานการณ์ในหลายประเทศ ทวีความรุนแรงมากขึ้น เกาหลีได้ สั่งยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด ญี่ปุ่น เตรียมตรวจผู้โดยสารเรือโดมอนต์ ปรีนเซส อีกรอบ อิหร่านวิกฤติหนัก ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง มี ผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 43 คน เสียชีวิต

▶▶▶ ต่อ : ไวรัส - หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ไวรัส

แล้ว 8 คน เพื่อนบ้านประกาศปิดพรมแดนห้ามเข้าประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ “โควิด-19” ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,442 คน เพิ่มขึ้น 97 คน ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอีก 648 คน เป็นอย่างน้อย 76,936 คน ในจำนวนนี้อย่างน้อย 10,968 คน “ยังมีอาการวิกฤติ” แต่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว 22,888 คน

นอกจากนั้น ยังมีผู้ป่วยอีก 69 คน ในฮ่องกง เสียชีวิตแล้ว 2 คน ในมาเก๊า มีผู้ติดเชื้อสะสม 10 คน และที่ไต้หวันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน จากจำนวนผู้ป่วยสะสม 26 คน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในต่างประเทศมีความน่าวิตกกังวลมากขึ้น โดยเกาหลีใต้มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 556 คน เสียชีวิตแล้ว 4 คน ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสม 135 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยนานาชาติอีกอย่างน้อย 634 คน จากเรือสำราญ “โดมอนต์ ปรีนเซส” และเสียชีวิตแล้ว 2 คน เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งคู่ ตามด้วยสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อสะสม 89 คน และอิตาลีมีผู้ป่วยสะสม 79 คน และเสียชีวิตแล้ว 2 คน

เกาหลีใต้ยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่าประธานาธิบดี มุน แจ อิน ผู้นำเกาหลีใต้ แถลงเมื่อวันอาทิตย์ ว่าภายหลังประชุมฉุกเฉินร่วมกับคณะรัฐมนตรีและหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายเห็นพ้องให้ยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขในประเทศ อันเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ขึ้นเป็นสีแดง ที่เป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด 4 ขั้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการดำเนินการโดยทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยการยกระดับเตือนภัยด้านสาธารณสุขถึงระดับสีแดงของเกาหลีใต้ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่การเตือนภัยการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเมื่อปี 2552 ซึ่งขึ้นสูงสุดเช่นกัน

ยอดติดเชื้อกว่า 600 เสียชีวิตแล้ว

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคโควิด-19 ในเกาหลีใต้ รุนแรงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน จากจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศอย่างน้อย 602 คน อย่างไรก็ตาม จุดวิกฤติที่สุดในตอนนี้คือความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ 2 แห่งกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ ที่แรกคือ โบสถ์ของลัทธิชินซอนจี ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับวันสิ้นโลกโดยสาขาของโบสถ์ที่เมืองแดกู ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ คือสถานที่ซึ่งผู้ป่วยคนที่ 31 เป็นหญิงอายุ 61 ปี เข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 4 ครั้ง ตอนที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีซี) กักบริเวณสมาชิกของโบสถ์ชินซอนจี ในเมืองแดกูแล้วเกือบ 10,000 คน ทั้งที่บ้านของแต่ละคน และสถานที่ซึ่งทางการจัดเตรียมไว้

ส่วนสถานที่อีกแห่งคือโรงพยาบาลแดนม ในเมืองช็องโด ใกล้กับเมืองแทกู เป็นสถานที่ซึ่งพบผู้เสียชีวิตคนที่ 1 และคนที่ 4 ตอนนี้มีการปิดโรงพยาบาลแห่งนี้ชั่วคราว พร้อมทั้งกักบริเวณบุคลากรการแพทย์ และผู้ป่วยทุกคนซึ่งรักษาตัวอยู่ที่นี้ อนึ่ง รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศให้เมืองแทกูและเมืองช็องโดเป็นพื้นที่บริหารจัดการพิเศษด้านสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ผ่านมามีด้วย

ตรวจจำผู้โดยสารเรือโดมอนต์

ทางด้าน นายคังคิลโนบู คาโตะ รัฐมนตรีสาธารณสุขญี่ปุ่น ได้กล่าวขอกัยกรณีสตรีที่เป็นผู้โดยสารบนเรือ โดมอนต์ ปรีนเซส ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือที่จอดอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียว ถูกตรวจพบในเวลาต่อมาว่าติดเชื้อโควิด-19 สตรีรายนี้มีอายุ

60 กว่าปี ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือเมื่อวันที่ผ่านมา หลังจากถูกกักตัวเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่มาพบในเวลาต่อมาว่าเธอติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเข้าตรวจร่างกายซ้ำที่บ้านของเธอในจังหวัดโตชิกิ ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวว่า คนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ จากความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่ ทางรัฐบาลจะใช้มาตรการที่จำเป็นที่มีอยู่ อย่างเช่น การตรวจสอบซ้ำ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

ทั้งนี้ จะมีการตรวจสอบซ้ำผู้โดยสาร 23 คน ที่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือมาแล้ว ส่วนอีกด้านหนึ่ง เครื่องบินลำที่ 3 ที่มีผู้โดยสารอยู่ในห้องกัก 5 คน ที่ถูกกักตัวบนเรือโดมอนต์ ปรีนเซส นานกว่า 2 สัปดาห์ลงจอดในฮ่องกงแล้วในวันนี้ ผู้โดยสาร 5 รายนี้เป็นกลุ่มหนึ่งในจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 200 คน ที่เดินทางกลับฮ่องกงนับตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ผ่านมา ทั้งหมดจะนำตัวไปยังสถานที่สำหรับกักตัว ในเขตนิวเทร์ริทอรีส์ เพื่อดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ว่าติดเชื้อไวรัสหรือไม่

อิหร่านวิกฤติเพิ่มอีก 2 ราย

ขณะที่สถานการณ์ในอิหร่านกำลังวิกฤติที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยทางการอิหร่านประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 10 คน โดยมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอิหร่านอีก 2 รายด้วย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

ตัวเลขที่ทางการประกาศใหม่นี้ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็น 43 คนแล้ว ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด 8 ราย ตัวเลขดังกล่าวยิ่งทำให้เกิดความหวั่นวิตกเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ขณะที่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 2 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวอิหร่านและกรรมา ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในยูเออีเพิ่มขึ้นเป็น 13 คน ทั้งยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกในเลบานอน โดยเป็นหญิงที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่าน

ล่าสุดหลายประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ อิรักประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับอิหร่านโดยสั่งห้ามบุคคลสัญชาติอิหร่านเดินทางข้ามแดนมายังอิรัก พร้อมกับระงับเที่ยวบินระหว่างกัน ส่วนคูเวตสั่งยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิหร่านทั้งหมดแล้ว ด้านซาอุดีอาระเบียสั่งห้ามพลเรือนเดินทางไปอิหร่าน และห้ามชาวอิหร่านเดินทางเข้าประเทศ

อิตาลีเลื่อนแข่ง 'กัลโช เซเรียอา'

ฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา ของอิตาลีเลื่อนการแข่งขัน 3 นัด ในวันที่นี้ออกไปก่อนเนื่องจากหวั่นเกรงเรื่องการระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางตอนเหนือของประเทศ โดยการแข่งขันของทีมอินเตอร์ มิลาน ซึ่งกำลังไล่ล่าตำแหน่งแชมป์ กับชามปิอาเรีย เป็น 1 ใน 3 นัด ที่ถูกเลื่อนออกไป ส่วนอีก 2 นัด ได้แก่ การแข่งขันระหว่างอตาลันตา กับ ซาสโซโล และเวโรนา กับ กายารี เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็น 79 รายแล้ว และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย เมโลนชี ของอิตาลี ประกาศเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ให้ยกเลิกการแข่งขันกีฬาทุกรายการในวันอาทิตย์ในแคว้นทางภาคเหนือ 2 แคว้น คือ เวนโต และลอมบาร์ดี นอกจากนี้ ยังสั่งปิดการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสด้วย

ยอดติดเชื้อพุ่ง 79 เสียชีวิต 2

ส่วนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ใน

อิตาลี ได้รับการยืนยันว่ามีจำนวน 2 ราย หลังมีการประกาศผู้เสียชีวิตรายแรกไปก่อนหน้านี้เป็นชายวัย 78 ในภูมิภาคเวเนโต ล่าสุดหญิงวัย 77 ปีที่ถูกรับเสียชีวิตภายในบ้านพักที่ห่างจากเมืองมิลานไปทางตอนใต้ราว 50 กิโลเมตร ก็ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตเนื่องจากไวรัสโควิด-19 เช่นกัน ส่วนผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 79 คนแล้ว ส่งผลให้ทางการอิตาลีต้องสั่งยกเลิกกิจกรรมในที่สาธารณะทั้งหมด ขณะที่บริษัทได้แจ้งพนักงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้ทำงานที่บ้านได้ โดยอิตาลีกลายเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รุนแรงที่สุดในยุโรป

นักท่องเที่ยวเงินหายป่วยอีก 1 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอกาส การยักวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อนุรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกันแถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของไทย ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 14 ราย กลับบ้านแล้ว 21 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย โดยเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน อายุ 54 ปี รวมสะสม 35 ราย สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,355 ราย โดยคัดกรองจากสนามบิน

68 ราย มารับรักษาที่โรงพยาบาลเอง 1,287 ราย คัดกรองแล้ว 3,046,342 ราย ซึ่งอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,071 ราย ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และยังคงรักษาในโรงพยาบาล 284 ราย ทั้งนี้สถานการณ์ทั่วโลกใน 30 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 78,673 ราย เสียชีวิต 2,459 ราย ส่วนประเทศจีนพบผู้ป่วย 76,932 ราย เสียชีวิต 2,441 ราย

ย้ำไทยทำตามเกณฑ์มาตรฐาน

นพ.สุภูมิกล่าวต่อว่า ขณะนี้พบว่าผู้ป่วยที่ยังอยู่ในโรงพยาบาล มีจำนวน 14 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น โดยมีผู้ป่วยหนัก 2 ราย ซึ่งอาการยังคงที่อยู่และยังใช้เครื่องช่วยหายใจ อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังมีข้อเสนอแนะในการห้วงเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ตลอดจนยังไม่มีการกำหนดเป็นมาตรการจำเพาะสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งไทยก็ได้ทำตามมาตรฐานดังกล่าว พร้อมทั้งได้เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังและคัดกรองระหว่างประเทศในทุกช่องทางทางการเข้าออกประเทศ ควบคุมทั้งด่านบก เรือ อากาศ ตลอดจนกระทรวงเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน

ไปพื้นที่เสี่ยงต้องดูแลตัวเองให้ดี

นพ.สุภูมิกล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่องหรือมีการระบาดภายในประเทศ ได้แก่ จีน รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดคือ อิหร่าน และอิตาลี ขอให้รีบฉีดวัคซีน โดย การเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการสงสัยว่าป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย งดใช้ทุกวัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทร.สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ไวรัส

วอนสถานศึกษาจัดมาตรการเฝ้าเด็ก

นอกจากนี้ ยังเป็นห่วงกรณีที่มีหลายสถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจเชื้อ และขอใบรับรองแพทย์ก่อนไปโรงเรียนนั้น ไม่น่า เนื่องจาก การไปตรวจหาเชื้อในช่วงที่ไม่มีอาการ มีโอกาสพบเชื้อมาก การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีอาการจะเป็นเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยขอวิงวอนให้สถานศึกษา จัดระบบการเรียนไม่ให้เด็กขาดการเรียน จัดให้มีมาตรการคัดกรองทุกวัน เพื่อจะได้แยกไปไว้ในสถานที่คัดกรองได้ทัน จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับล้างมือและแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

แนวทางรักษาแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการนำพลาสมาของผู้ป่วยคนไทยรายแรกที่ติดเชื้อแล้วหายดี มาช่วยรักษาผู้ป่วยอาการหนักของไทย 2 ราย ที่ใช้ทั้งเครื่องช่วยพองปอด (เอกโม) ว่า ทั้งคู่อาการทรงตัว ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งวิธีการรักษาใดๆจะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาการรุนแรงของผู้ป่วย และการจะนำตัวยาใดไปรักษาผู้ป่วยนั้น ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยทุกคนได้ ต้องมีแนวทางคัดเลือกต่างๆ เพราะบางคนอาจจะดีขึ้นบางคนอาจรุนแรง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกัน ส่วนเรื่องการให้พลาสมาของบุคคลที่หายดี ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทุกคน เพราะต้องประเมินหลายด้าน เช่น การเข้ากันของพลาสมา บุคคลนั้นมีโรคประจำตัวอื่นๆ หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ว่า ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 78,866 ราย เสียชีวิต 2,464 ราย รักษาหายแล้ว 23,334 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ไทยรักษาชาวจีนหายอีก1
'อิตาลี'โควิด19คร่าแล้ว2
สธ.เผยหญิงชาวจีนติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายดีกลับ
บ้านเพิ่มอีก 1 ราย (อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 1

โควิด-19

ไทยรักษาโควิด-19หายอีก1

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุชัช ภาณุจันทน์ นายปลัด สธ. พร้อม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โอกาสการยกวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่าล่าสุดจำนวนผู้ป่วยยืนยันรายเดิมที่มีอาการติดเชื้อในประเทศไทยยังคงอยู่ที่ 35 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยวันเดียวกันนี้มีผู้ป่วยยืนยันกลับบ้านได้เพิ่มอีก 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ 54 ปี รักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันรักษาหายกลับบ้านแล้ว 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ป่วยในประเทศไทย

“เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 ราย ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น ส่วน 2 รายที่อาการหนักคือผู้ป่วยที่ใช้เครื่องเอกโม (ECMO) หรือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอด และรายที่เป็นวัณโรคร่วมด้วย อาการคงที่ ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจทั้ง 2 ราย” นพ.สุชัชกล่าว

คัดกรองแล้วกว่า3ล้านคน

นพ.สุชัชกล่าวว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังในไทยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ สะสมอยู่ที่ 1,355 คน คัดกรองจากสนามบิน 68 คน มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 1,287 คน รวมคัดกรองไปแล้วกว่า 3 ล้านคน จากด่านขาเข้าออกประเทศต่างๆ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว และอยู่ระหว่างติดตามอาการ 1,071 คน ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 284 คน

นพ.สุชัชกล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่มีคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ตลอดจนยังไม่มีข้อกำหนดเป็นมาตรการที่จำเพาะสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศ ในส่วนประเทศไทยดำเนินการตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ในทุกช่องทางเข้าออกประเทศ ครอบคลุม ทั้งด่านบก เรือ อากาศ ตลอดจนการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน

นพ.สุชัชกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากประชาชน จึงขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่องหรือมีการระบาดภายในประเทศ ได้แก่ จีน,ฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ขอให้ทุกคนรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน งดไปที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการสงสัยป่วยขอให้สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ทุกวัน หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ไร้อาการไม่แนะนำให้ไปตรวจเชื้อ

นพ.สุชัชกล่าวว่า ขณะนี้มีความห่วงใยของผู้ปกครอง และสถานศึกษาต่างๆ ที่มีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษา กลับจากการเดินทางไปต่างประเทศ และมีข้อกังวลเรื่องการติดเชื้อ ซึ่งมีหลายสถานศึกษาที่ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจหาเชื้อและขอใบรับรองแพทย์ก่อนไปโรงเรียนนั้น สธ.เข้าใจถึงความกังวลของผู้ปกครองและผู้บริหารของสถานศึกษา

“อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจและขอใบรับรองแพทย์เนื่องจาก 1.การไปตรวจหาเชื้อช่วงที่ไม่มีอาการ โอกาสพบเชือน้อยมาก หรือหากตรวจแล้วพบว่าเชือบกไม่ได้อินย่นว่าจะไม่ป่วยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปขอตรวจ ในขณะที่ไม่มีอาการ 2.การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล ที่สำคัญอาจนำเชื้อต่างๆ ไปติดผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งร่างกายไม่แข็งแรงทั้ง 3.ควรรีบไปตรวจเมื่อมีอาการตามคำแนะนำของ สธ.” นพ.สุชัชกล่าว

นพ.ธนรักษ์กล่าวถึงการใช้ส่วนประกอบของเลือดหรือพลาสมาของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายมารักษาผู้ป่วยรายอื่นๆ ว่า ในประเทศไทยยังพบมีเพียงรายเดียวที่รักษาด้วยแนวทางการดังกล่าวแล้วหาย คือคนขับแท็กซี่ที่เคยติดเชื้อ ทั้งนี้ สธ.อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

สั่งนร.กลับจาก6พท.พัก14วัน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สั่งการให้นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. แจ้งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศถึงมาตรการการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียนคนใด รวมถึงผู้ปกครองที่เดินทางไปต่างประเทศใน 6 ประเทศกลุ่มเสี่ยงแพร่ระบาดของไวรัส ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ ขอให้นักเรียนและครูที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศดังกล่าวหยุดเรียนและหยุดปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจาก สธ.

“ดังนั้น จึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ศ.ยัดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกโรงเรียนดูแลสุขภาพของนักเรียนทุกคนด้วย” นายณัฏฐพลกล่าว

บุรีรัมย์ตรวจคัดกรองแฟนบอล

ที่สนามช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เดินทางไปให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาตรวจคัดกรองนักฟุตบอลและประชาชนที่มาชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า ไทยลีก 2020 ระหว่างทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดกับทีมชลบุรีเอฟซี

นพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจคัดกรองและแฟนบอล พร้อมนำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยแจกแก่ผู้เข้าชมด้วย ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้เข้าข่ายต้องสงสัยแต่อย่างใด

ที่ จ.เชียงราย นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขเชียงราย กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวตามด่านชายแดนทั้ง 3 แห่ง และที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงกว่า 20,000 คน จนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่นายเดียว แต่ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศจีน มาเก๊าและฮ่องกง

ยอดติดเชื้อตายในหมู่เปย์ยังพุ่ง

ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 หรือโควิด-19 ว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลงว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่ที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวม 648 ราย แม้จะสูงกว่ายอดที่เพิ่มขึ้นของวันที่ผ่านมา แต่จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในมณฑลหูเป่ย์ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่อกศูนย์กลางการระบาดในจีนเพิ่มขึ้นเพียง 18

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของปรภท

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ราย ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ทางการจีนเริ่มแถลงตัวเลขการติดเชื้อสะสมและการติดเชื้อเพิ่มเติมเมื่อเดือนที่ผ่านมา ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น 97 ราย แต่เกือบทุกรายเป็นชาวจีนในมณฑลหูเป่ย์ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนอกหูเป่ย์มีเพียง 1 รายเท่านั้น

ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมดังกล่าวส่งผลให้ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อในจีนทั้งหมดเพิ่มขึ้น 76,936 คน ยอดเสียชีวิตในจีนเพิ่มขึ้น 2,442 คน โดยองค์การอนามัยโลก (ยู) ยังคงยืนยันว่าผู้ติดเชื้อราว 80% มีอาการไม่มาก มีเพียง 20% เท่านั้นที่มีอาการหนัก ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกในวันเดียวกันนี้เพิ่มขึ้น 78,767 ราย เสียชีวิต 2,461 ราย

‘อุ้ย’ ตรวจเข้มผู้ส่งเสียติดเชื้อ
สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าการกักกันที่เข้มงวดใช้การตรวจสอบอาการติดเชื้อทางคลินิกเพื่อตรวจสอบผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมด เพื่อปิดโอกาสไม่ให้เกิดคนเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อไประบาดต่อไปอีก การตรวจสอบดังกล่าวจะรวมไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ หรือใครก็ตามที่สัมผัสกับผู้ที่มีอาการใช้ซึ่งต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

ด้านนายกรัฐมนตรี เชิงคุน เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปการดำเนินงานด้านนิเวศศาสตร์และการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน เดินทางไปตรวจสถานการณ์ของเรือนจำหลายแห่งในจีน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดการแพร่ระบาดในเรือนจำเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า นี้ทั้งนี้เพื่อให้มาตรการพิเศษแบบยุทธศาสตร์ในยามสงครามมาใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด

‘เกาหลีใต้’ พบผู้ติดเชื้ออีกอี้อ

ด้านเอเอฟพีรายงานว่า ทางการเกาหลีใต้แถลงว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 5 รายแล้ว ขณะที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมวันเดียวมากถึง 169 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นเป็น 602 ราย สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกลุ่มการระบาดบนเรือโดมอนต์ ปรีนเชส ซึ่งทอดสมออยู่ในน่านน้ำญี่ปุ่น ทั้งนี้ราว 2 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมมีส่วนเชื่อมโยงการแพร่ระบาดที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์คริสต์ชินซอนจิ นิกายศาสนาคริสต์ที่มีจุดกำเนิดในเมืองแทกูและเมืองของโด ซึ่งระบาดเป็นส่วนใหญ่ในเกาหลีใต้ในขณะนี้

สำนักงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (ซีดีซี) ของเกาหลีใต้ระบุว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ทั้งหมด มี 75 รายที่มีประวัติเชื่อมโยงกับโบสถ์ชินซอนจิ รวมทั้งหนึ่งในผู้เสียชีวิตขณะรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล ในเมืองของโด ทำให้ต้องประกาศให้ทั้งแทกูและของโด เป็นเขตรักษาพยาบาลพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป โดยนายกอน ยงจิน นายกรัฐมนตรี ออกมาเรียกร้องให้สมาชิกของโบสถ์คริสต์ดังกล่าวสมัครใจเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันอาการ เพราะการหลบซ่อน นอกจากจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วยังเป็นผลร้ายต่อครอบครัวและไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วย

โสมขาวยกระดับเตือนภัยสูงสุด

วันเดียวกัน ประธานาธิบดีมุน แช อิน แห่งเกาหลีใต้ ประกาศยกระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับสูงสุดแล้ว หลังจากยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ทั่วประเทศพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้ติดเชื้อ 602 ราย และเสียชีวิตแล้ว 5 ราย

นายมุนกล่าวหลังจากการหารือในคณะรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้กำลังถึงจุดเปลี่ยนที่ร้ายแรง และจะถึงขั้นวิกฤตร้ายแรงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า รัฐบาลจึงต้องยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐยกระดับเตือนการเดินทางไปยังเกาหลีใต้ โดยแนะนำผู้สูงวัยไม่ควรเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ เช่นเดียวกับอังกฤษที่เตือนการเดินทางไปเกาหลีใต้แล้ว

อิตาลีติดเชื้อพุ่งทะลุ 100 ตาย 2

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากอิตาลีว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีจอร์จา เมโลนี ประกาศปิดล้อมเมือง 10 เมืองทางตอนเหนือของประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ปรากฏว่าในวันเดียวกัน ผู้ป่วยหนักจากการติดเชื้อซึ่งเป็นสตรีอายุ 77 ปีก็เสียชีวิตลงเป็นรายที่ 2 ห่างจากการเสียชีวิตของชายชาวอิตาลีวัย 78 ปี ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของอิตาลีและของยุโรปเพียงไม่กี่ชั่วโมง

รายงานข่าวระบุว่า พื้นที่ซึ่งถูกปิดล้อมเป็นเมืองใน 2 แคว้นคือแคว้นลอมบาร์ดี และแคว้นเวเนโต ทางตอนเหนือของอิตาลี และเป็นพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรงที่สุดในเวลานี้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามการเดินทางเข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง โดยภรรยาและลูกสาวของชายผู้เสียชีวิตรายแรกเป็น 1 ในผู้ติดเชื้อ 17 คนในแคว้นเวเนโต

ล่าสุดทางการอิตาลีแถลง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ว่า ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวมเกิน 100 รายแล้ว

งาน ‘มิลานแฟชั่นวีค’ ไร้คนชม

ทางการอิตาลีกำลังพิจารณาสั่งยุติงานคาร์นิวัลแห่งเวนิส ซึ่งกำลังมีอยู่ในเวลานี้ลง ขณะที่ในแคว้นลอมบาร์ดี ซึ่งอยู่ติดต่อกัน พบผู้ติดเชื้อแล้ว 54 ราย ในหลายเมืองรวมทั้งเมืองมิลานที่เป็นเมืองเอกของแคว้น และเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศที่มีประชากร 1.4 ล้านคน เป็นเหตุให้มิลานแฟชั่นวีค งานแฟชั่นโชว์ระดับโลกของดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง จอร์จีโอ อาร์มานี ต้องจัดขึ้นโดยไม่มีผู้เข้าชม ไม่มีแม้แต่ผู้สื่อข่าวไปรายงานข่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นอกเหนือจากทั้งสองแคว้นแล้ว ยังพบการระบาดเพิ่มเติมในอีกบางเมืองรวมทั้งแคว้นตอนกลางอย่างลาซิโอ และกรุงโรม เมืองหลวงซึ่งอยู่ภายในแคว้นนี้อีกด้วย

ยกเลิกเตะ ‘กัลโช่เซเรียอา’ 3 คู่

เอเอฟพีรายงานว่า นายกาคอนเตเตือนว่า มาตรการปิดล้อมเมืองทั้งหมด ซึ่งมีประชากรอยู่รวมกันราว 50,000 คนนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ เพื่อให้ครอบคลุมระยะฟักตัวของเชื้อโควิด-19 โดยทางการอิตาลียังสั่งยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ กัลโช่ เซเรียอา 3 คู่ ที่กำหนดเตะกันวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ห้ามการเข้าโบสถ์ ปิดการทำงานของหน่วยงานทางการ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

และการชุมนุมสาธารณะอื่นๆ

ทั้งนี้ ลอมบาร์ดีและเวเนโต ถือเป็นแคว้นสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินของอิตาลี มีกิจการขนาดใหญ่อย่างบริษัท ลูซอตติกา ซึ่งเป็นเจ้าของแวนกันแดดเรย์แบน และเป็นที่ตั้งของยูนิเครดิต ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ทำให้ทั้งสองแคว้นมีส่วนสำคัญในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศสูงถึงราว 30%

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแคว้นลอมบาร์ดีเผยว่า ผู้ติดเชื้อรายแรกที่ถือเป็น "ผู้ป่วยหมายเลข 1" ของอิตาลี เป็นชายวัย 38 ปีชาวเมืองโคโคโป เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมิลาน ซึ่งมีอาการทรุดหนักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู ชายผู้นี้เดินทางกลับมาจากจีน และผ่านการตรวจสอบไม่พบเชื้อ หลังจากนั้นร่วมเดินเนอร์กับเพื่อนๆ ราวปลายเดือนมกราคม ก่อนจะล้มป่วยลงและมีอาการหนัก

อิหร่านตายเพิ่ม-อิรักปิดพรมแดน

นายเคียนุช จาอันปูร์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่าน แถลงทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาหลีว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมในอิหร่านอีก 15 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเพิ่มเป็น 43 ราย พร้อมระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 8 รายแล้ว ตัวเลขดังกล่าวยิ่งทำให้เกิดความหวุ่นวิตกเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก


ขณะที่ในสหรัฐอเมริกาเบมิเรดส์ (ยูเอช) พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 2 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิหร่านและกรีซ ทำให้ผู้ติดเชื้อในยูเอชเพิ่มขึ้นเป็น 13 คน ทั้งยังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายแรกในเลบานอน โดยเป็นหญิงที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอิหร่าน

ล่าสุดหลายประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ อิรัก ประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับอิหร่านโดยสั่งห้ามบุคคลสัญชาติอิหร่านเดินทางข้ามแดนมายังอิรัก พร้อมระงับเที่ยวบินระหว่างกัน ส่วนคูเวตสั่งยกเที่ยวบินไปยังอิหร่านทั้งหมดแล้ว ด้านซาอุดีอาระเบียสั่งห้ามพลเรือนเดินทางไปอิหร่าน และห้ามชาวอิหร่านเดินทางเข้าประเทศ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๗



สองโรค ไขสุขภาพ

5 ข้อเมื่อกลับจากพื้นที่ ระบาดโควิด-19

ก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกคำเตือนสำหรับสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษา เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ทั้งนี้ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีความห่วงใยของผู้ปกครองและสถานศึกษาต่างๆ ที่มีนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษา เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และมีข้อกังวลเรื่องการติดเชื้อโควิด-19 โดยพบว่ามียุทธศาสตร์ศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด ไปโรงพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อและขอใบรับรองแพทย์ก่อนไปโรงเรียนนั้น สธ. เข้าใจถึงความกังวลของผู้ปกครองและผู้บริหารของสถานศึกษาในกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ไปขอตรวจและขอใบรับรองแพทย์เนื่องจาก

1. การไปตรวจหาเชื้อในช่วงที่ไม่มีอาการ โอกาสพบเชือน้อยมาก หรือหากตรวจแล้วพบว่า เป็นลบก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่ป่วย จึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปขอตรวจในขณะที่ไม่มีอาการ
2. การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีอาการจำเป็น จะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล และที่สำคัญอาจนำเชื้อต่างๆ ไปติดผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งมีร่างกายไม่แข็งแรงได้
3. ควรรีบไปตรวจเมื่อมีอาการตามคำแนะนำของ สธ.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดพักอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (self quarantine at home)
2. สถานศึกษาควรจัดให้มีมาตรการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทุกวัน โดยวัดไข้และสังเกตอาการ ไอ มีน้ำมูก เพื่อจะแยกตัวไปยังสถานที่เตรียมไว้ได้ทันที
3. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด ให้สังเกตอาการป่วยของตนเอง งดออกไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมาก งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ขนส่งสาธารณะ หากอาการไม่ดีขึ้นให้ใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
4. สถานศึกษาควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือครูอนามัยเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
5. สถานศึกษาต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือและแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร